

มีโทษถึงอาญาขายทุเรียนอ่อน

● วีรคพอยท์ไฟเขียวหน้าหน้ากาสุดฮิตโปรโมต

“ชุดิมา” เดือนเกษตรกร-พ่อค้าอย่างขายทุเรียนอ่อน ซึ่งมีบทลงโทษทางกฎหมายอาญาและเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค หวั่นทำให้ราคาลด กระบดลาคส่งออกต่างประเทศ “วีรคพอยท์” ยินดีให้กระทรวงพาณิชย์นำหน้ากาสุดฮิตไปใช้โปรโมตทุเรียน เผยหน้ากาสุดฮิตหอมฉุยละเมียดลิขสิทธิ์เยอะ

น.ส.ชุดิมา บุญประภัสร์ รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. เป็นช่วงที่ทุเรียนเริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้ราคาดีเพราะเป็นช่วงต้นฤดูการ จึงทำให้ชาวสวนและพ่อค้าจัดทุเรียนอ่อนออกมาขายจำนวนมาก กระทรวงเกษตรฯจึงอยากขอเดือนเกษตรกรและพ่อค้าว่าอย่าขายทุเรียนอ่อนเนื่องจากผิดกฎหมายทางอาญาและผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ้มครองผู้บริโภค เข้าข่ายหลอกลวง มีโทษทั้งปรับและจำคุก รวมทั้งอาจส่งผลทำให้ราคาทุเรียนตกต่ำด้วย

“ถ้ากระทรวงเกษตรฯพบชาวสวนหรือพ่อค้าทำผิดจะดำเนินคดีโดยเด็ดขาด เพราะผลเสียหายที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากจะเป็นปัญหาของตลาดภายในประเทศแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อตลาดส่งออกด้วย โดยอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า ตลาดส่งออกทุเรียนไทยจะลดลงเนื่องจากประเทศคู่แข่งของไทย ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและกัมพูชา มีการผลิตทุเรียนคุณภาพมากขึ้น และอยู่ใกล้กับประเทศจีนที่เป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทย ซึ่งถ้าหากเรายังตัดทุเรียนอ่อนส่งขาย ตลาดส่งออกจะลดลงแน่นอน”

อย่างไรก็ตาม ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนช่วงต้นฤดูเกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และเกษตรกรเจ้าของสวนต้องการความสะดวก

จึงมีการจำหน่ายในลักษณะเหมาสวน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถควบคุมการเก็บเกี่ยวได้รวมไปถึงเป็นกลยุทธ์ของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อนไปจำหน่ายเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการน้อยลงในระยะหนึ่ง จากนั้นทุเรียนจะมีราคาลดต่ำลง แล้วพ่อค้าก็กลับไปลดราคาจากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตเริ่มมีมาก

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า มีการตั้งชุดเฉพาะกิจเพื่อช่วยกันสกัดกั้นทุเรียนอ่อนในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ โดยใช้บทลงโทษทางกฎหมายได้แก่ 1.กฎหมายอาญามาตรา 271 ผู้ใดขายโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแห่งของอันเป็นเท็จนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใดเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่น อันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้บริโภคมีข้อสังเกตง่ายๆ ก่อนซื้อทุเรียนในช่วงนี้ คือ การใช้ไม้เคาะแล้วฟังเสียง หากได้ยินเสียงโป่งไม่แน่นทึบแสดงว่าแก่แล้ว หรือสังเกตดูบริเวณร่องระหว่างหนาม หากร่องยังมีสีเขียวและชิดกันอยู่แสดงว่ายังไม่แก่แต่ถ้าร่องเริ่มห่างกันและมีสีน้ำตาล แสดงว่าแก่แล้ว

เป็นต้น นายชลากรณ์ บุญญาโณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัลทีวี บริษัทวีรคพอยท์

เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า โดยหลักการวีรคพอยท์มีความยินดี หากกระทรวงพาณิชย์ต้องการ “หน้ากาสุดฮิต” แคมป์คนแรก ของรายการหน้ากาสุดฮิต หรือ The Mask Singer ไปเป็นฟรีเซ็นเตอร์เกี่ยวกับแคมเปญโปรโมตทุเรียน ภายใต้นโยบาย “มหานครแห่งผลไม้” ซึ่งหากการนำไปใช้ไม่มีเงื่อนไขทางการพาณิชย์หรือมีรายได้มาเกี่ยวข้อง ก็เพียงแค่มหาขออนุญาตเฉยๆได้แต่หากมีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องก็จำเป็นต้องเจรจาเรื่องผลตอบแทนกัน

“ขณะนี้ผู้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอลิขสิทธิ์หน้ากาสุดฮิตไปใช้เป็นจำนวนมาก หากนำไปใช้เพื่อให้เกิดรายได้หรือเพื่อการโฆษณา ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้เรายังพบเห็นการนำไปใช้โดยไม่ขออนุญาตเป็นจำนวนมากด้วยและกำลังติดตามอยู่”

นายชลากรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของลิขสิทธิ์หน้ากาสุดฮิตวีรคพอยท์เป็นเจ้าของทั้งหมด แต่หากเป็นศิลปิน ก็ต้องติดต่อทางค่ายหรือผู้จัดการ แต่หากต้องการทั้งศิลปินและหน้ากาสุดฮิตวีรคพอยท์ได้ตกลงกับค่ายหรือผู้จัดการแล้วว่าให้ติดต่อกับทางต้นสังกัดนักร้องก่อนแล้ว หากต้องการหน้ากาสุดฮิตไปฟวง ทางต้นสังกัดจะติดต่อมาทางวีรคพอยท์อีกที.